

บิ๊กตู่หนักใจ โควิดฯ ส่อจบยาก

วิชัยคืนถิ่น กรมการค้าฯ

คลายล็อก ระยะ
3-4 “ศบค.” แยมมี
เงินไข ♦ อ่านต่อหน้า 2

โควิดฯ □ ต่อจากหน้า 1

หากมีตัวเลขหลักเดียว 14 วัน ชูร้านเสริมสวย ลักไถ่ข้อม-คัดผมสั่งปิดทันที เนะผับ-บาร์ ปรับวันวัฒนธรรม เพื่อรับชีวิตวิถีใหม่ เผยคิดเชื้อใหม่แค่ 2 รายจากนครราชสีมา เป็นลูกสาว-สามี ฝ้าไข้พ่อที่ป่วยโควิด-19 พร้อมรอรับคนไทย กลับจากเมืองนอกอีกกลุ่ม ยันข้อมูลในเว็บ ไทยชนะไม่เอาไปใช้ในการเมือง “บิ๊กตู่” ลั่น ไวรัสยังไม่จบ ปัญหาหนักที่รออยู่คือปากท้อง ประชาชน เพราะยังทำมาหากินไม่ได้ “อว.” ชี้ สัปดาห์หน้าทดลองวัคซีนในลิงที่ไทย มั่นใจ ไทยได้ใช้ประเทศแรกและเพียงพอซัวร์ ขณะที่ “วิชัย” กลับคืนถิ่นอธิบดีกรมการค้าภายใน

○ ทั่วโลกป่วยทะลุ 4.8 ล้าน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากทั่วโลกไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านราย และเสียชีวิต อีกไม่ต่ำกว่า 317,000 ศพ สหรัฐเสียชีวิตมากที่สุดเกิน 90,000 ศพ และคิดเชื้อมากกว่า 1.5 ล้านคน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ สหรัฐระบุว่า จะถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลก โดยกล่าวหาว่า ค่าเงินงานได้แย่มาก กับการรับมือการแพร่ระบาด และยังทำตัวเป็นหุ่นเชิด ให้จีน ขณะที่จีนตอบโต้ทันทีว่าได้ดำเนินการ อย่างไรก็ดี ระหว่างเกิดการแพร่ระบาด

○ สหรัฐ-จีนเร่งผลิตยา

ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ “โมเดอร์นา” ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ในสหรัฐได้ทดลองวัคซีน

mRNA -1273 เพื่อผลิตภูมิคุ้มกันกับอาสาสมัคร 8 คน ที่กำลังฟื้นตัวจากการติดเชื้อ ซึ่งเป็นการทดลองเฟสแรกกับคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อ ข้อมูลเบื้องต้น เชื่อว่าสามารถป้องกันไวรัสได้ และพัฒนาไปสู่การทดลองครั้งต่อไป เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ของจีน ในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กำลังพัฒนาเพราะเชื่อว่าสามารถยับยั้งการแพร่ระบาด อีกทั้งไม่ใช่แค่ย่นระยะเวลาการฟื้นตัวหลังติดเชื้อเท่านั้น ยังสร้างภูมิคุ้มกันระยะสั้นจากการติดเชื้อด้วย

○ ติดเชื้อรายใหม่ 2

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 3,033 คน หายป่วย 2,857 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 56 ศพ อยู่ระหว่างรักษาใน รพ. 120 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มาจาก จ.นครราชสีมา เชื่อมโยงกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นพ่อที่รักษาตัวอยู่ที่ รพ.สุไหงโก-ลก

○ ลูกสาว-ผัวติดพ่อ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายแรก เป็นหญิงไทยอายุ 36 ปี เป็นลูกสาว และอีกรายเป็นชายไทยอายุ 42 ปี เป็นลูกเขย ที่ไปฝ้าไข้พ่อซึ่งป่วยเป็นโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ไปตรวจครั้งหนึ่งแต่ไม่พบเชื้อ และตรวจซ้ำอีกในวันที่ 14 พ.ค. พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จากการสอบสวนประวัติอาศัยอยู่ในบ้านกันแค่ 2 คน ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 จนถึงวันที่ 18 พ.ค. จำนวน 3,031 ราย มาจากการขอเข้าไปตรวจเอง 1,585 ราย หรือราว 52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือติดตามผู้สัมผัส 1,186 ราย หรือ 39 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าหลังจากเราปรับเกณฑ์

การเข้าตรวจเชื้อให้ง่ายขึ้น ทำให้มีผู้เดินทางมาตรวจมากขึ้น เพราะมีทั้ง รพ.รัฐและเอกชนที่สามารถตรวจได้มีกว่า 100 แห่ง หากใครมีอาการสงสัยเข้าไปตรวจได้ฟรี

○ คนไทยกลับอีกกลุ่ม

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 4,891,330 ราย เสียชีวิต 320,134 ศพ ส่วนที่เกี่ยวกับคนไทยตกค้างกลับประเทศในวันที่ 19 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจากเนเธอร์แลนด์ 34 ราย ฝรั่งเศส 40 ราย ญี่ปุ่น 61 ราย จีน 33 ราย สหรัฐอเมริกา 216 ราย และวันที่ 20 พ.ค. มาจากกรีซ 78 ราย อาร์เจนตินา อุรุกวัย บราซิล ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา 58 ราย อินเดีย 219 ราย และชิลี 7 ราย

○ ไซต์เว็บไทยชนะ

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ส่วนการลงทะเบียนใน www.ไทยชนะ.com เมื่อวันที่ 18 พ.ค. จนถึงเวลา 21.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียน 60,853 ร้าน จำนวนผู้ใช้จำนวน 3,660,081 คน จำนวนการเข้าใช้งาน 5,562,344 คน ส่วนที่มีความกังวลว่าจะมีการนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองนั้น กระทรวงสาธารณสุข มีเจตนาเพื่อควบคุมโรค และป้องกันโรคเท่านั้น ที่สำคัญข้อมูลของประชาชนจะอยู่แค่ 60 วัน ถ้าไม่มีการติดเชื้อข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบไป ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ไม่ต้องกังวลใจและขอให้กิจการ-กิจกรรม ที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้รับการผ่อนปรนในระบะที่ 1 และ 2 มาลงทะเบียนเพื่อให้การติดตามโรคทำได้ง่ายขึ้น

○ แยมผ่อนระยะ 3-4

ต่อคำถามว่าขณะนี้ร้านเสริมสวย เริ่มให้บริการตัด-ย้อม ซึ่งนอกเหนือไปจากตัด-สระ-ไดร์ ที่ ศบค. อนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ โฆษก ศบค. ตอบว่า ตามประกาศฉบับที่ 7 อนุญาตให้เฉพาะตัด-สระ-ไดร์ ส่วนการตัดและย้อมต้องใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ยังไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเราทำตัวเลขได้ต่ำกว่าสองหลักไปนาน ๆ อีกไม่นานจะเข้าสู่ระยะที่ 3 และ 4 จะทำอะไรได้มากขึ้น หากร้านเสริมสวยฝ่าฝืนหรือมีผู้ร้องเรียน มีโทษสูงสุดคือปิดร้านแต่เราไม่อยากทำแบบนั้น จะเข้าไปปิดเดือนให้ปรับปรุงก่อน

○ เนะผับปรับวิถีใหม่

ต่อคำถามว่าธุรกิจสถานบันเทิง ผับบาร์ จะมีการผ่อนปรนในระยะที่ 4 หรือไม่ หรือจะปิดต่อเนื่อง นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า กลุ่มธุรกิจนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการระบาดสูง

พอมາเกิดกรณีในต่างประเทศซึ่งทำให้เรากังวลใจ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับปานกลาง จึงจัดไว้ให้อยู่ในกิจกรรม-กิจกรรมหลัก ๆ ที่จะเปิด ถ้าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ เรามีตัวเลขผู้ป่วยหลักเดียวขยับมาแล้ว 22 วัน หรือ 3 สัปดาห์ มีเพียงวันเดียวที่มีผู้ป่วยพุ่งขึ้นมา 18 ราย แต่อยู่ในศูนย์กักแรงงานต่างด้าว อ.สะเดา จ.สงขลา ดังนั้นถ้าเราการ์ดไม่ตกมีตัวเลขหลักเดียวไปนาน ๆ ระยะเวลา 14 วันที่จะผ่อนปรนแต่ละระดับจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว สำหรับธุรกิจผับบาร์ระหว่างรอเปิดร้านนี้ ให้ไปหานวัตกรรมใหม่หรือดีไซน์ร้าน สำหรับชีวิตวิถีใหม่ที่มีความปลอดภัย ให้ความมั่นใจกับทางการ สบค.กระทรวงสาธารณสุข ได้ว่าเมื่อไปนั่งแล้วจะไม่ติดโรคแน่นอน แล้วเสนอขึ้นมา

○ “บิ๊กตู่” ลั่นยังไม่จบ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า แม้วันนี้เราจะอยู่ในสถานะควบคุมวิกฤติด้านสุขภาพได้ในระดับหนึ่งแล้ว หากเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่ปัญหาโควิดยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะปัญหาที่หนักกว่านั้นที่รัฐบาลกำลังหาหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ ปัญหาการทำมาหากิน การหารายได้เลี้ยงปากท้องของประชาชน ที่ทุกคนในประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ถึงจะสามารถทำมาหากิน และสร้างรายได้เหมือนปกติ นี่คือวิกฤติทางเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ในการใช้จ่ายงบประมาณอีกจำนวนมากหลังจากช่วงวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนอยู่รอดได้ สร้างชีวิตสร้างรายได้ ให้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติ และสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับคืนมาเข้มแข็งต่อไป ดังนั้นต้องมองให้ครบทุกมิติ

○ จ่อทดลองวัคซีนในลิง

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความจำเป็นต่อการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ล่าสุดงานวิจัย “วัคซีนชนิด mRNA” ที่ศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อว.มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รับผิดชอบประสบความสำเร็จในระดับดี หลังทดสอบในหนูทดลองแล้ว โดยผลการคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พบว่าให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Neutralizing antibody ในระดับที่สูงถึง 1 ต่อ 3,000 ตอนนี้งากำลังเตรียมจะทดสอบในลิง ในประเทศไทยสัปดาห์หน้าต่อไป

○ มั่นใจไทยมีใช้ซัวร์

รมว.อว. ระบุว่า ทั้งนี้ได้มีการประสานเตรียมการผลิตวัคซีนชุดแรก กับโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อนำมาใช้ทดสอบในคนตามขั้นตอนมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ประสานกับบริษัท Bionet Asia ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทย เตรียมการในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบ เชื่อว่าจะสำเร็จจนถึงขั้นสุดท้ายคือประเทศไทย สามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มากที่สุดในประเทศไทยและนำมาใช้ช่วยคนไทยในการป้องกันโควิด-19 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเรื่องวัคซีน เมื่อมีวัคซีนโรคโควิด-19 ใช้แล้วไทยจะเป็น 1 ในประเทศแรก ๆ ที่มีวัคซีนใช้

○ “วิชัย” กลับตำแหน่งเดิม

วันเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปเยี่ยมอาการนางรัชฎีกร ธิรัตน์ศยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กลาง จ.ภูเก็ต ที่ทำงานหนักในการต่อสู้ไวรัสจนเส้นเลือดในสมองแตก จากนั้นส่งตัวมารักษาตัวที่ รพ.ศิริราช



วิชัย โภชนกิจ

ด้านนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามคำสั่งให้ตนกลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในต่อไป หลังก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ

นายกฯ ที่คืนความเป็นธรรมให้ตน

○ ร้องทุกข์เยียวยาวันแรก

ส่วนนายชนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาจำนวน 15 ล้านคน สัปดาห์นี้จะจ่ายครบ 14.5 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะทยอยจนครบต่อไป สำหรับการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนจากธนาคารของรัฐ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันแรกนั้น ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังคงมีประชาชนมาร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง เราจะเปิดจนถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าในวันที่ 20 พ.ค.นี้ คลังจะทยอยโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ หลังได้รับคืนสิทธิกลับมาตรวจสอบใหม่ ซึ่งมีกลุ่มที่ได้รับคืนสิทธิและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบถึง 4.7 แสนคน

○ ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องทุกข์

ด้านนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการดังนี้ 1.รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 2.แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในการรับเรื่องให้ข้อมูลให้คำปรึกษา รวมทั้งแจกประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องประสงค์เรื่องเรียนร้องทุกข์ แล้วรวบรวมส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังได้ทางเว็บไซต์ www.moicovid.com หัวข้อ “หนังสือสั่งการ มท.”.